



ข่าวสาร

ศรีพิบูล

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑๕๖ หมู่ ๕ ต.หลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร./แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖-๗๑๐๘ <http://psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๘๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี

ศาสตราจารย์ ดร.เดเนียล เจ. เบรดเลย์ (Prof. Dr. Daniel J. Bradley)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริการการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. คาจิสะ เทสซีย่า (Prof. Dr. Kajisa Tetsuya)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ซาซากิ นะโอมัตสะ (Assoc. Prof. Sasaki Naomasa)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส.จัดเสวนาใหญ่ ก่อนปิดภาคเรียน

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอธิการบดีที่ท่านต้องการในการประชุมเสวนา เรื่อง “อธิการบดีในดวงใจคนต่อไปของพิบูลสงคราม” วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ เพื่อสภาคณาจารย์ฯ จะได้นำรวบรวมความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนที่จะมีการสรรหาอธิการบดีในราวกลางปีนี้

อย่าลืม! ความคิดเห็นของท่าน มีค่าต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เปลี่ยนแปลงวันประชุม.. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การพัฒนานักศึกษาภายใต้คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็นการสร้างประสานเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์แก่งานราชการและเกิดการพัฒนาดังข้างต้น **จึงขอให้** อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพร้อมเพรียงกัน **โดยเปลี่ยนแปลงวันประชุม** จากเดิม ๑๒ มีนาคม เป็นวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว (หากบุคคลใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้บันทึกขออนุญาตต่ออธิการบดีล่วงหน้า)

ที่ปรึกษา : ผศ.สมบัติ พรหมเสน / บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์
กองบรรณาธิการ : จิตตรี จันทร์แยมสงค์, นิธิศ ประสงค์ศักดิ์

ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ห้องเรียนคุณภาพ “หนึ่งกลยุทธ์แห่งการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ : โทรทศน์ครู”



โทรทศน์ครู เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้สอนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรมนี้สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันครูไทยจำนวนนับแสนจากทุกระดับการศึกษา ได้นำหลักการแนวคิดนี้ประยุกต์สู่การปฏิบัติการสร้างสรรคห้องเรียนที่มีคุณภาพ และโครงการโทรทศน์ครูนี้อยู่ภายใต้การดูแลระบบของ **ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** เพื่อก้าวสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เล็งเห็นความสำคัญ จึงมอบหมายให้ **อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล** จัดโครงการ **“หนึ่งกลยุทธ์แห่งการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ : โทรทศน์ครู”** เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้อย่างครือมืออาชีพ ให้แก่กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ อาจารย์และผู้สนใจจำนวน ๒๕๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก **ศูนย์เครือข่ายโทรทศน์ครูภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.บุหงา วชิรศักดิ์มงคล และ ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี** ดังนั้น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว **ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Teleconference คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว)** เพื่อก้าวสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

คลินิกออนไลน์ แฉงขาว



คลินิกเทคโนโลยี มรพส. ได้มีการปรับคณะทำงานใหม่ โดยมี **ผศ.ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป** ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มรพส.คนเดิมได้กลับมาเป็นหัวเรือในการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีอีกครั้ง และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทางคลินิกฯ จึงได้มีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่เป็นการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ตั้งรับการทำงานในสำนักงานเท่านั้น อีกทั้งช่วยดูแลนักวิจัยที่ของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยต่อยอด หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๖ และสำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการมาแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในปีก่อนหน้านี้ สามารถนำมาเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในปี ๒๕๕๖ ใหม่ได้ และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยของ มรภ.พิบูลสงคราม ซึ่งอีกหนึ่งผลงานที่คลินิกเทคโนโลยีภูมิใจนำเสนอ คือ **“ข้าวกล้องเพาะงอก”** ซึ่งเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ, สารกาบา (GABA) ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ (ความจำเสื่อม) และลดความดันโลหิต, สารช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้, วิตามินอี ลดการเหี่ยวย่นและอื่น ๆ โดยเป็นผลผลิตจากการทำงานของโครงการ **“หมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย”** หมู่บ้านบางกระน้อย ซึ่งเป็นผลจากการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่คลินิกฯ มีอยู่ ให้แก่กลุ่มชาวบ้าน ต.นครป่าหมากจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานคลินิกฯ มรพส. ชั้น ๒ อาคารศรีวิบูลย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **คุณกฤษฏาธรรม ฐปัญญา (ออง)** เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๗๒๒๖ หรือ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๓๘ หรือ kritsadatham_pa@hotmail.com

โลहित, สารช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้, วิตามินอี ลดการเหี่ยวย่นและอื่น ๆ โดยเป็นผลผลิตจากการทำงานของโครงการ **“หมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย”** หมู่บ้านบางกระน้อย ซึ่งเป็นผลจากการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่คลินิกฯ มีอยู่ ให้แก่กลุ่มชาวบ้าน ต.นครป่าหมากจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานคลินิกฯ มรพส. ชั้น ๒ อาคารศรีวิบูลย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **คุณกฤษฏาธรรม ฐปัญญา (ออง)** เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๗๒๒๖ หรือ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๓๘ หรือ kritsadatham_pa@hotmail.com